



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

20 มกราคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, นิวส์ทีวี, mthai, bangkokbiznews, ข่าวช่อง one, ผจก.ออนไลน์, เนชั่นทีวี, thebangkokinsight, tnthailand, สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สธ. เปิดเผยว่า ผู้ป่วยหญิงชาวจีนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ขณะนี้หายดีแล้ว ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ไม่พบเชื้อ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อ 18 ม.ค. 2563 และเดินทางกลับประเทศแล้ว สธ.ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาด 4 ด้าน ดังนี้ 1.เสริมการเฝ้าระวังโรค คัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย โดยมีการคัดกรองผู้โดยสารที่บินตรงมาจากเมืองอู่ฮั่น 5 สนามบิน 2.คงมาตรฐานการวินิจฉัยการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน 3.ระบบการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษายาบาลในห้องแยกความดันลบ ทั้งรพ.รัฐและเอกชน และ 4.เพิ่มการเฝ้าระวังในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร กล่าวว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย และหากจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ ตลาดค้าสัตว์หรือสินค้าจากสัตว์ หรืออยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและเริ่มมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง กรณีพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์โรคปอดอักเสบ ขอให้โทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับทันที

นายทีสสย เตชะโชติ หัวหน้าด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ท่าอากาศยานภูเก็ตติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจผู้โดยสารจากเมืองอู่ฮั่น จากเดิมวันละ 1 เที่ยวบิน ช่วงวันตรุษจีนจะเพิ่มอีก 1 เที่ยวบิน รวมผู้โดยสารประมาณ 300 คน/วัน พบผู้สงสัยป่วย 1 ราย ได้ส่งต่อสสจ.ดูแลควบคุมตามมาตรการ และข้อมูลสสจ.แจ้งว่ามีรายงานพบผู้ป่วยที่ไม่ได้บินตรงจากอู่ฮั่น-ภูเก็ต เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลและต้องติดตามอาการอีก 1 คน

นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังคงร่วมกันตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนและการวัดไข้อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ผจก.รายวัน 360 องศา, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด

-เสนอข่าว สำนักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์ รายงานว่า ทางการเงินแจ้งว่าพบผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อีก 17 ราย ในเมืองอู่ฮั่น รวมทั้ง 3 รายที่มีอาการสาหัส ผู้ติดเชื้ออายุระหว่าง 30-79 ปี ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 62 ราย ในจำนวนนี้อาการสาหัส 8 ราย และมีผู้ที่เข้ารับการรักษาด่วนและออกจากรพ.แล้ว 19 ราย เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย

นายเดวิด สุย อาจารย์แพทย์ทางเดินหายใจ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ระบุว่า ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ติดเชื้อ 3 คนที่พบในญี่ปุ่น และไทยไม่เคยไปตลาดซีฟู้ดหัวหนาน ชี้ให้เห็นว่าไวรัสระบาดจากตลาดซีฟู้ดหัวหนานเข้าสู่ชุมชนแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-เสนอข่าว ผลการศึกษาของ ม.อิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน ของอังกฤษ เตือนว่า จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในจีนเป็นการประเมินต่ำกว่าความจริงมาก และไวรัสชนิดนี้อาจติดต่อระหว่างคนสู่คน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์

-เสนอข่าว คณะกรรมการด้านสุขภาพต้าซิงในกรุงปักกิ่ง ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มเป็น 139 ราย โดย 2 รายอยู่ในเขตต้าซิงของกรุงปักกิ่ง ขณะที่คณะกรรมการด้านสุขภาพของมณฑลกว่างตุง ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ 1 ราย ถือเป็นกรณียืนยันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ไปยังเมืองอื่นๆ นอกจากเมืองอู่ฮั่น

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอบทความว่า ขณะนี้ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบที่เมืองอู่ฮั่น ที่รับรู้คือเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีผู้เสียชีวิต 2 รายเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น ส่วนความรุนแรงของโรคนั้นยังไม่มีรายงานเผยแพร่ ต้องรอให้ทางการเงินเปิดเผยข้อมูล โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ให้ข้อมูลว่า ไวรัสในตระกูลโคโรนามี 6 สายพันธุ์ย่อย และตัวใหม่ที่เมืองอู่ฮั่นเป็นสายพันธุ์ย่อยที่ 7 ซึ่งในจำนวนนี้ 2 สายพันธุ์ ก่อโรครุนแรง คือ โรคซาร์ส และเมอร์ส อีก 4 สายพันธุ์ย่อยก่อโรคไม่รุนแรง โดยข้อมูลสายพันธุ์ย่อยที่ 7 ยังต้องรอการเปิดเผยข้อมูลว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ก่อโรครุนแรงหรือไม่รุนแรง และติดต่อจากคนสู่คนหรือไม่ การที่ไทยต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังเป็นขั้นสูงสุดเพราะยังไม่รู้ว่าเชื้อนี้ จะมีความรุนแรงหรือไม่ จึงต้องคิดว่าเชื้อมีความรุนแรงไว้ก่อน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ฝุ่น PM2.5 สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ วันที่ 19 ม.ค. 2563 ค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 33 เขต คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง-เริ่มมีผลกระทบต่อร่างกาย และมีพื้นที่สีแดง 1 พื้นที่ คือ ริมถนนสามเสน เขตพระนคร แนะนำการหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมใส่หน้ากากอนามัย</p> <p>ด้าน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน จัดการประชุมหารือร่วมกับคณะทำงานและผู้ทรงคุณวุฒิในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นและมลพิษ PM2.5 โดยจะมีการตั้งศูนย์ประสานงานด้านฝุ่น PM2.5 พร้อมกับจะประสานงานกับ ภาควิชาการจัดการห้วงความรู้มอบแก่ประชาชน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน, มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, thaiPBS</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จักรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลกระทบต่อสุขภาพขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบ ได้แก่ 1.ตำแหน่งที่อยู่อาศัย หรือตำแหน่งที่ทำกิจกรรม 2.ช่วงเวลาและระยะเวลาที่สัมผัส 3.ชนิดของกิจกรรมที่ทำในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 สูง 4.ปัจจัยเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ทั้งนี้ หากมีคนในครอบครัวที่ป่วยด้วย 4 กลุ่มโรคสำคัญขอให้สังเกตอาการ ดังนี้ 1.กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น เหนื่อยง่าย หัวใจเต้นเร็ว 2.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล แสบจมูกและลำคอ 3.กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ เช่น อาการคันตามร่างกาย มีผื่นแดงตามร่างกาย และ 4.กลุ่มโรคตาอักเสบ เช่น อาการแสบหรือคันตา น้ำตาไหล และตาแดง หากสงสัยหรือมีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อออกจากบ้าน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นิต้าโพลสำรวจประชาชนเรื่องการจัดการวิกฤติฝุ่นละออง พบว่า ร้อยละ 69.98 สวมหน้ากากอนามัยเวลา ออกนอกบ้าน ส่วนประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 40.84 ระบุไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เพราะหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังแก้ไขได้ไม่ตรงจุด ทำงานไม่จริงจังไม่ต่อเนื่อง สำหรับการมีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาฝุ่น ร้อยละ 30.57 ระบุว่า ใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนการขับรถส่วนตัว ร้อยละ 24.20 ระบุว่า ฉีดน้ำล้างฝุ่นละอองหน้าบ้านตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-เสนอข่าว นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรหามาตรการหรือแนวทาง ในการแก้ปัญหาที่ต้นกำเนิดของ PM 2.5 โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม การก่อสร้างโครงการเร่งด่วนต่าง ๆ และควรใช้มาตรการทางกฎหมายเข้ามากำกับดูแลอย่างจริงจัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน บทนำ</p> <p>-กล่าวว่า นิสิตนักศึกษาหลายสถาบันเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งจัดการแก้ปัญหาทั้งระยะยาวและระยะสั้น ขณะที่รัฐบาลมั่นใจว่า ปัญหาจะหมดไปเมื่อโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเสร็จสิ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสุขภาพของประชาชนที่ต้อง สัมผัสกับสภาพฝุ่นละอองที่ไม่มีการควบคุม สภาครวแสดงบทบาทที่ตรวจสอบปัญหา เสนอแนะ และเสนอกฎหมาย เพื่อมิให้ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์, สยามรัฐออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv., workpointnews</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานนอกจากจะทำให้มีปัญหา ต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ยังส่งผลกระทบต่อผิวหนังด้วย ทั้งนี้ ข้อมูลจากงานวิจัยพบว่า ฝุ่น PM 2.5 สามารถจับตัวกับสารเคมีและโลหะต่างๆ และนำพาเข้าสู่ผิวหนัง มีผลทำร้ายเซลล์ผิวหนังโดยตรง ทำให้เกิดผื่นคันที่ผิวหนัง โดยเฉพาะผู้ที่เป็โรคผิวหนังอยู่แล้ว เช่น โรคภูมิแพ้ผิวหนัง หรือโรคผื่นผิวหนังอักเสบ จะมีการระคายเคืองคันมากยิ่งขึ้น ผื่น กำเริบมากขึ้นได้</p> <p>พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า การศึกษาในประเทศเยอรมนีและประเทศจีน พบว่าการสัมผัสกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานานมีผลทำให้ผิวเสื่อมชรา โดยพบการเกิดจุดด่างดำเพิ่มมากขึ้นบริเวณใบหน้า และการเกิดริ้วรอย บริเวณร่องแก้มมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การปกป้องผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นน้อยที่สุดจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน คนที่มีโรคผิวหนังอยู่เดิมเพื่อป้องกันไม่ให้โรคกำเริบมากยิ่งขึ้น</p>	-
<p>นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ "เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก" จัดโดยกรมอนามัย มูลนิธิเพื่อ การพัฒนาเด็ก สมาคมการเล่นนานาชาติ สสส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการเล่นรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นด้วย Concept 3F ได้แก่ Family Free Fun เล่นอิสระ เล่นอย่างมีความสุข เล่นสนุก เล่นกับครอบครัว เพื่อพัฒนาต้นแบบเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ประกอบด้วย 4 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1.พัฒนา play worker หรือผู้อำนวยการเล่น ได้แก่ ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดยปรับทัศนคติการเล่นเพื่อเพิ่มทักษะด้าน SOFT SKILL ให้กับเด็ก 2.พัฒนาระบบการเล่น</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เน้นอิสระ ครอบครัวยุคใหม่ 3.พื้นที่เล่น ให้เป็นพื้นที่เล่นสร้างสรรค์ตามบริบทพื้นที่ สภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กต้องกระตุ้นการเรียนรู้ บรรยากาศในการเล่น ความรักและความอบอุ่น สถานที่ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย และ 4.การสร้างหน่วยบริหารจัดการการเล่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ สธ.มีเป้าหมายขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ต้นแบบเด็กไทย เล่นเปลี่ยนโลก ที่ได้รับการพัฒนาครบ 4 องค์ประกอบ นำร่อง 20 จังหวัด และพัฒนาต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกในศูนย์พัฒนาเด็กในพื้นที่เขตสุขภาพ 12 แห่ง ภายในเดือนมี.ค.นี้ และขยายจนครบทั้ง 77 แห่งทั่วประเทศภายในเดือน ก.ย.</p>	
<p>มอบวัสดุการแพทย์เรือนจำ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 4 นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นพ.สจจ.สระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมเรือนจำ จ.สระบุรี และติดตามผลการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มอบเตียงนอนพับกึ่งผู้ต้องขังป่วย เบาะนอน เครื่องวัดความดันโลหิตระบบอัตโนมัติ และอื่น ๆ เพื่อให้เรือนจำนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ต้องขัง และร่วมประชุมแนะนำแนวทางการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขังที่ออกตรวจรักษาภายนอกเรือนจำ และผู้ต้องขังป่วยที่ต้องพักรักษาตัวที่รพ.อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร ประธานอนุกรรมการกำหนดประเภทและขอบเขตในการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ภายใต้ บอร์ด สปสช. กล่าวว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป็นส่วนสำคัญของการจัดทำข้อเสนอเพื่อให้เกิดการดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีการประชุมระดมสมองเพื่อนำเสนอปัญหาและการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษา เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพัฒนาสิทธิประโยชน์ ซึ่งในปีนี้มีหลายข้อเสนอเพื่อเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การรักษาหลอดเลือดสมองโป่งพองแตกโดยวิธีใส่ขดลวด การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันตนเอง เข็มฉีดยาชาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนการรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิตในฟันถาวร การเข้าถึงการตั้งครุภัณฑ์คุณภาพโดยการเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งมีบุตรยากตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก การใช้ยุงกัดขยายผิวหนังเพื่อรักษาแผลเป็นหดรั้ง การรักษาแผลไหม้ด้วยเนื้อเยื่อทดแทน และการเตรียมตัวเพื่อป้องกันการล้มก่อนวัยสูงอายุ เป็นต้น</p>	-
<p>PEA มอบเงินให้รพ. 77 แห่ง สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเงิน โครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.จังหวัด 77 แห่ง รพ.ละ 10 ล้านบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ สธ. โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. รับมอบ มีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยการสนับสนุนงบประมาณทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ก.มหาดไทย</p>	-
<p>โรคอาหารเป็นพิษ สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีโอกาที่จะพบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน แนะนำการปรุง การเก็บอาหาร ต้องคำนึงถึงความสะอาด ปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ใช้ไหว้เจ้า ควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ยึดหลัก สุก ร้อน สะอาดหากมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวเป็นน้ำ มากกว่า 3 ครั้งต่อวัน เบื้องต้น ให้จิบสารละลายเกลือแร่บ่อยๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์</p>	-
<p>ศูนย์เครื่องมือแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า รพ.ต้องมีระบบการจัดการให้เครื่องมือแพทย์เพียงพอ พร้อมใช้ มีคุณภาพมาตรฐาน มีการรวมศูนย์เครื่องมือแพทย์เพื่อเวียนกันใช้ระหว่างหอผู้ป่วย ลดการสะสมเครื่องมือแพทย์ตามหน่วยงานต่าง ๆ และการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ซ้ำซ้อน ลดภาระงานของพยาบาล มีกระบวนการซ่อม บำรุงรักษา ทดสอบ เก็บรักษา นำส่ง และติดตามประเมินผล กองวิศวกรรมกรมการแพทย์ได้พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ ในปี 2562 ได้ประเมินมาตรฐานศูนย์เครื่องมือแพทย์ในรพ. 10 แห่ง มี 7 แห่งที่สามารถพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ผ่านเกณฑ์ประเมิน ได้แก่ รพ.กำแพงเพชร รพ.อำนาจเจริญ รพ.สุรินทร์ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ รพ.ลำลูกกา เป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ต้นแบบ ในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ โดยปีงบประมาณ 2563 จะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ครอบคลุมเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนป้องกันโรคหัด สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของโรคหัดว่า ในปี 2562 มีรายงานพบผู้ป่วยไข่ออกผื่นหรือสงสัยหัดกว่า 9,400 รายทั่วประเทศ เสียชีวิต 22 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยมาก ได้แก่ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา ภูเก็ต และชลบุรี โดยเด็กช่วงอายุ 0-4 ปี ป่วยมากที่สุด รองลงมา 15-24 ปี และ 25-34 ปี รัฐบาลได้สนับสนุนงบกลางให้กับ สธ.เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ พ.ศ.2562-2563 ตามแผนเร่งรัดการกำจัดโรคหัดของประเทศไทย เน้นฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็กไทยรวมถึงเด็กต่างชาติที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ทุกราย</p>	-
<p>บริจาคอวัยวะ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว พญ.รุ่งฤดี ตั้งวงศ์ชัย รอง ผอ.รพ.ยโสธร พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพไทย ร่วมกันส่งร่าง นายวินัส ศิริไสว อายุ 29 ปี จ.ยโสธร เพื่อให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด หลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มจนสมองกระทบกระเทือน ถูกส่งตัวมารพ.ยโสธร แล้วส่งต่อไปรพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แต่ญาติไม่อนุญาตให้ผ่าตัดและขอย้ายกลับมารักษาต่อที่ รพ.ยโสธร ในภาวะสมองตายก่อนเสียชีวิต และญาติประสงค์บริจาคอวัยวะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยได้ถึง 5 คน</p>	-
<p>อาหารเป็นพิษ จ.ปราจีนบุรี สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์, มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ที่บ้านเลขที่ 86 ม. 21 บ.วังมด ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี มีผู้ป่วยท้องเสียนับ 10 รายกำลังนำตัวส่งรพ.สต.บ้านคลองสิบสอง และรพ.สต.วังท่าช้าง เหตุเกิดจากแม่ครัวนำแก๊วที่เหลืออกจากงานศพคืนก่อนมาอุ่นให้กิน หลังเกิดเหตุอสม.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่สำรวจและชันสูตรโรคเพื่อหาสาเหตุ และรายงานเหตุให้สสจ.ปราจีนบุรีทราบแล้ว</p>	-
<p>ภัยแล้ง สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. กล่าวว่า รมว.สธ. มีความห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้ง ได้กำชับให้ดูแลแก้ไขปัญหาพื้นที่ ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ ล่าสุดได้รับรายงานมีรพ. 9 แห่งใน จ.สุรินทร์ และ จ.ชัยภูมิ ได้รับผลกระทบ เบื้องต้นได้ให้ทุกแห่งสำรองน้ำ พร้อมประสานหน่วยงานพื้นที่หาแหล่งน้ำสำรอง เตรียมชุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้ำเพียงพอไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน โดยรพ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำประปาจากสถานะฝนทิ้งช่วง สสจ.ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่นำเครื่องจักรเข้าชุดเจาะบ่อบาดาล 4 บ่อ ส่วนรพ.ใน จ.ชัยภูมิ 8 แห่ง ได้แก่ รพ.ภักดีชุมพล รพ.เกษตรสมบูรณ์ รพ.หนองบัวแดง รพ.ซับใหญ่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ รพ.เทพสถิต รพ.คอนสาร และ รพ.บ้านแท่น เป็นพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำประปา สสจ.ชัยภูมิได้เตรียมชุดเจาะบ่อบาดาลและปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิมพร้อมดำเนินการตามมาตรการของ สธ. โดยสำรองเก็บกักน้ำไว้ใช้ในงานบริการรักษาพยาบาลและการอุปโภคบริโภคของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน และขอความร่วมมือประหยัคน้ำ รพ.สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ</p>	-
<p>นักเรียนอาหารเป็นพิษ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว กรณีร.ร.ม.1 ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน 747 คน เข้าค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น และเกิดอาการท้องร่วง ต้องนำส่ง รพ.ขอนแก่น 25 คน โดย นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะครู ได้ตรวจสอบโรงครัวที่จ้างมาทำอาหาร พบว่าการประกอบอาหารสะอาด น้ำล้างผักและภาชนะนำมาจากโรงงานผลิตน้ำดื่ม นางละมุล สยามพิทักษ์ อายุ 72 ปี ผู้รับจ้างทำอาหาร ระบุว่า นักเรียนที่ท้องเสียมันใจว่าไม่ได้เกิดจากการรับประทานอาหารที่ปรุงให้ ยินดีให้ตรวจสอบ และอยากให้ตรวจสอบร้านค้าที่เข้ามาขายในค่ายลูกเสือด้วย</p>	-
<p>เกลือทะเล สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว มีรายงานว่าขณะนี้เกลือทะเลจากประเทศอินเดียเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากและมีราคาต่ำกว่าเกลือทะเลในประเทศ สร้างความเสียหายให้กับกลุ่มผู้ผลิตเกลือสมุทร จนต้องทำหนังสือร้องเรียนไปยัง รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ทั้งนี้ ก.พาณิชย์ได้ประสานไปยังกรมศุลกากร ขอให้แยกพิศกการนำเข้าสินค้าเกลือที่เพิ่มขึ้นว่าเป็นเกลือเพื่อการบริโภค หรือเกลือสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม หากพบว่าเป็นเกลือที่ใช้สำหรับบริโภคจะประสานไปยัง อย. เพื่อพิจารณาขอให้มีการเข้ามาตรรกการกำกับเกลือบริโภคว่ามีสารไอโอดีนเพียงพอหรือไม่</p>	-